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 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๒ ทําหน้าท่ีประธาน และได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป  ซ่ึงท่ีประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือประมาณ ๙๐ นาที 

 ต่อจากนั้นเข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซ่ึงในวันนี้ประธานได้บรรจุไว้ ๓ กระทู้ ดังนี้ 

 ๑. กระทู้ถามสด เรื่องมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม และการคุกคาม ข่มขู่พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 
ต้ังถามโดย ส.ส.นิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยกล่าวว่า
ด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดข้ึนหลายคดี รวมท้ังคดีท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์  กรณีนายราเมศ รัตนเชวง ทนายความของพรรคประชาธิปัตย์ถูกทําร้าย แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่
สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้ จึงขอเรียนถามถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าว  

จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง 
โดยกล่าวว่าขณะนี้ตํารวจกําลังดําเนินการสืบสวนสอบสวน  

จากนั้น ส.ส.นิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ เจ้าของกระทู้ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมในการทํางานของตํารวจ
เนื่องจากส่วนตัวเชื่อว่าตํารวจมีพฤติกรรมเลือกข้างและไม่เชื่อว่าตํารวจจะทําคดีนี้สําเร็จ ขณะท่ี ร.ต.อ.เฉลิม  
อยู่บํารุง ยืนยันว่าตํารวจจะทําคดีนี้ต่อไปด้วยความเป็นธรรม 

 ๒. กระทู้ถามสด เรื่องการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต้ังถามโดย ส.ส.จิรายุ ห่วงทรัพย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร โดยได้ทวงถามเก่ียวกับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 
๒๕๕๔ ว่าซ่ึงมีผู้ร้องเรียนว่าการจ่ายเงินล่าช้า  และการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระเบียบและกําหนดเวลาการรับ
เงินเยียวยาไม่ชัดเจนทําให้มีผู้เสียหารบางส่วนไม่สามารถรับเงินได้  จึงขอเรียนถามว่ากรุงเทพมหานครหรือ
รัฐบาลเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติเงินเยียวยาดังกล่าว  

จากนั้นนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ตอบ
ชี้แจงว่า รัฐบาลได้อนุมัติเงินเยียวยาให้กับ กทม.แล้วและ กทม.จะต้องดูแลให้รอบคอบและรัดกุม ท้ังนี้รัฐบาล
จะพยายามติดตามและเร่งรัดการทํางานของกทม.อีกทางหนึ่งเพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก
ข้ึน ส่วนการเตรียมการป้องกันอุทกภัยซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคตนั้น ทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้กทม.
ดําเนินการลอกท่อต่างๆ ในกรุงเทพฯ แล้ว 

 ๓. กระทู้ถามสด เรื่องการระบายข้าวแบบจีทูจี ต้ังถามโดย ส.ส. วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้สอบถามเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 
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รมว.พาณิชย์ ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งท่ีแล้ว ซ่ึงไม่สามารถชี้แจงเก่ียวกับการระบายข้าวแบบจีทูจี
ต่อสภาได้ ดังนั้นรัฐบาลจะดําเนินการต่อรัฐมนตรีท่านดังกล่าวอย่างไร  

จากนั้นนายณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ รมว.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงโดยกล่าว
ว่ารัฐบาลได้ดําเนินการตรวจสอบการระบายข้าวย้อนหลังไป ๓ ปี และรมต.พาณิชย์จะได้ชี้แจงแถลงผลการ
ตรวจสอบด้วยตนเองในโอกาสต่อไป 

 เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไป ดังนี้ 

 ๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน ต้ังถามโดย ส.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย 
จังหวัดราชบุรี โดยได้ถามรัฐบาลดังนี้ ๑.รัฐบาลมีแนวทางในการบริหาร คน เงิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปัจจัยภายในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไร ขอทราบ
รายละเอียด ๒.รัฐบาลมีนโยบายด้านการเปิดเสรีเก่ียวกับการประกอบอาชีพท่ีซ่ึงสงวนไว้สําหรับคนไทยหรือไม่ 
รวมถึงนโยบายการจ่ายค่าจ้างแรงงาน ให้มีความเหมาะสม สมดุล และยั่งยืนอย่างไร จะมีมาตรการในการ
ควบคุมดูแลการสุขอนามัย ท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีทันสมัย     
โดยส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ใช้ระบบฐานข้อมูลประชาชนท่ีถูกต้องตรงกันเพ่ือประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหา
การระบาดของโรคติดต่อ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือควบคุมโรคติดต่อได้ทันท่วงที      
จะได้หรือไม่ อย่างไร  

           จากนั้น นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน
การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานแบบบูรณาการ  และผลการ
ประชุมนําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์ ๘ ด้าน เช่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน 
การตลาด , การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม ,  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง , การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ , การสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน , การร่วมมือระหว่างประเทศ , การแบ่งเมืองให้ชัดเจนเพ่ือรองรับ
ภารกิจต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดทํายุทธศาสตร์ของประเทศ ๔ ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ๒๘ 
มาตรการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานทุกหน่วยทํางานแบบบูรณาการ ส่วนข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน 
ได้ทําความตกลงการเปิดเสรีเก่ียวกับประกอบอาชีพ ๘ สาขา ขณะนี้ประเทศไทยได้ทําความตกลงแล้ว ๗ สาขา
อาชีพ และจะได้ดําเนินการผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา สําหรับความตกลงอาชีพ ๗ อาชีพ นั้น ประเทศไทย
เพียงแต่รองรับอาชีพดังกล่าวแต่อยู่ภายในกฎเกณฑ์ตามท่ีประเทศไทยกําหนด ซ่ึงคนไทยไม่เสียประโยชน์จาก
ข้อตกลงดังกล่าว ส่วนอาชีพสงวนสําหรับคนไทยกว่า ๓๐ อาชีพ นั้น ไทยได้สงวนไว้ให้คนไทยโดยไม่นําไปตก
ลงกับอาเซียน  ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยนั้น อาเซียนได้ทําข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน 
และไทยจะผลักดันให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกประเทศโดยใช้ระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มี
มาตรการร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อด้วย 

 ๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การนํานโยบายรับจํานําข้าวทุกเมล็ดของรัฐาลไปปฏิบัติกับโรงสีชัยธัญกิจ ต้ัง
ถามโดย ส.ส.วัชระ  เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจาก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้ชี้แจงญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจในสภา
ผู้แทนราษฎร ช่วงวันท่ี ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เก่ียวกับการให้ความสําคัญกับนโยบายการรับจํานําข้าว
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ทุกเมล็ดของรัฐบาล ซ่ึงในความเป็นจริงมีบางส่วนท่ีเกษตรกรนําไปบริโภคเองรวมท้ังขายให้กับภาคเอกชน และ
ยืนยันว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์มากข้ึน แต่มีข้อมูลว่าเกษตรกรพ้ืนท่ีอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ยัง
ไม่ได้รับเงินค่ารับจํานําข้าวตามนโยบายของรัฐบาลและโรงสีท่ียังค้างส่งข้าวให้รัฐบาล ซ่ึงเคยถูกแบล็กลิสต์หรือ
บัญชีดํารับจํานําข้าว แต่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยรัฐบาลอาจไม่ให้ความสําคัญอย่างจริงจังเก่ียวกับ
ความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพียงแต่นําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเฉพาะข้าวท่ีรับจํานํา แต่ขาดการ
ประเมินข้อมูลการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนจึงขอเรียนถามว่า 

 ๑. กรณีโรงสีโชคชัยธัญกิจ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีการค้างส่งข้าวให้กับรัฐบาลก่อนเข้าร่วม
โครงการรับจํานําข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลมีปริมาณเท่าใด และคิดเป็นจํานวนเงินเท่าใด ขอทราบรายละเอียด 

 ๒. กรณีโรงสีโชคชัยธัญกิจเคยถูกแบล็กลิสต์หรือบัญชีดํารับจํานําข้าวเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของรัฐบาล มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการ
รับจํานําข้าวของรัฐบาลอย่างไรบ้าง 

 ๓. เกษตรกรท่ีนําข้าวมาจํานํากับโรงสีโชคชัยธัญกิจมีจํานวนก่ีราย มีปริมาณข้าวจํานวนเท่าใดและ
ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วจํานวนก่ีราย เป็นจํานวนเท่าใด 

 จากนั้น นายณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจง 
โดยกล่าวว่าโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลชุดนี้ ได้รับการตอบรับจากชาวนาเป็นอย่างดี ส่วนกรณีโรงสีโชค
ชัยธัญกิจนั้น รมต.ชี้แจงว่าไม่มีรายการค้างส่งข้าวเปลือกแต่อย่างใดจากการยืนยันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ส่วนภาพข้าวเปลือกท่ี ส.ส.วัชระ เพชรทอง นําภาพมาแสดงนั้นได้สอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นแล้วและได้รับคํา
ยืนยัว่าเป็นแกลบไม่ใช่ข้าวเปลือก ส่วนการเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวท้ังๆท่ีเคยถูกแบล็กลิสต์นั้น เนื่องจาก
โรงสีดังกล่าวได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะรับข้อมูลของผู้ต้ังกระทู้ไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนเกษตรกรท่ีนําข้าวมาจํานํากับโรงสีโชคชัยธัญกิจมีจํานวน ๙,๕๓๒ ราย มี
ปริมาณข้าวจํานวนกว่า ๓,๐๐๐ ตัน โดยรัฐบาลได้งบประมาณในการรับจํานําจํานวน ๗๓๑ ล้านบาทเศษ ส่วน
การจ่ายเงินล่าช้านั้นอาจเกิดจากการติดขัดของระบบจ่ายเงินหรืออาจมีการทุจริตโครงการซ่ึงรัฐบาลจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้วท่ีประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วนท่ี ๑๗ และ ๑๘ คือพิจารณากรณี
วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี..)พ.ศ. และพิจารณากรณี
วุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ.... ซ่ึงท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภาท้ัง ๒ ฉบับ และต้ัง
กรรมาธิการร่วมกันจํานวน ๒ คณะ คณะละ ๒๒ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา ๑๑ ท่าน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๑ ท่าน เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าว  

         เม่ือท่ีประชุมต้ังคณะกรรมาธิการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานได้อํานวยพรให้สมาชิกในวาระข้ึนปี
ใหม่  

 จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๔.๑๗ นาฬิกา 


